



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) กลุ่มงานวิชาการ โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๔๐๑
ที่ ทส ๐๙๑๙.๘/๖๖๓๖ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) มาเพื่อทราบ และแจ้งคณะทำงานตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อแก้ไขให้แจ้งกลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ และขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

(นายธนศ อัครชินเรศ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

① เห็น ตั้งแต่ศูนย์สารสนเทศฯ
- ทนศก.แผนกบริหารในศ.ฯเขตอุบลราชธานี
พล.ท.ท.ท.ท. dhyo.com.
- อ.เวียงมาแก้วใสสะอาด

(นางเจริญพร จิรมงคลการ)
พนักงานธุรการ ส 3

(นายณัฐกร ศรีธรรม)
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

② ทราบ
ดำเนินการตามเสนอ

3 ส.ค. 63
(นางนพมาศ แก้วพรมชัย)
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

ผู้มาประชุม

๑. นายประสงค์ สุวรรณโชติ	หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ	ประธาน
๒. นายวสันต์ ปิ่นเงิน	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวนิตินา แพทสูงเนิน	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. ร.อ.ธีรพล สุขแสง	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๕. นายทศพร สติรรัตน์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายจักรพงษ์ กิ่งวงศา	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นายอรุณ สีทา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๘. นายณัฐพร ศรีพรหม	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวลักขณา ราชีวงศ์	นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางขวัญจิตร โสภิตชา	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวสุชัญญา ป้องขาลี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	คณะกรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวอนัญญา ศรีกุล	พนักงานพิทักษ์ป่า	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวอำพร โลมจะบก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-----------------------	---------------------------

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑. นางสาวจิรัญญ์นันท์ บัวจันทร์	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นายสุรสิทธิ์ หงษ์ห้า	เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน	คณะกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประสงค์ สุวรรณโชติ ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ : ติดตามผลการดำเนินงาน

๑. องค์ความรู้ที่ ๑ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
 - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม
 - การนำเสนอสาระสำคัญขององค์ความรู้ในการประชุมประจำเดือน
 - สืบหาความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้
๒. องค์ความรู้ที่ ๒ กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ
 - สืบหาความพึงพอใจการใช้ประโยชน์เว็บไซต์ฐานข้อมูล
 - ประชุมเพื่อสรุปผลและพัฒนาองค์ความรู้ทั่วไป

นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : ติดตามผลการดำเนินงาน องค์ความรู้ที่ ๑ ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

นายวสันต์ ปิ่นเงิน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ : ในการจัดทำบทสรุปตารางเปรียบเทียบ พบ.ได้แจกให้ในที่ประชุม มีการเปรียบเทียบฐานความผิดใน พบ.ป่าไม้ฯ พบ.ป่าสงวน พบ.อุทยานฯ พบ.คุ้มครองสัตว์ป่า และ พบ.ป่าชุมชนฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งที่นำมาเป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการทำไม้ เก็บหาของป่า ตาม พบ. ตัวใหม่ ซึ่งในจุดที่เชื่อมโยงกัน คือ เมื่อมีความผิดทาง พบ.ป่าไม้ อยู่ในเขตป่าสงวน อยู่ในเขตอุทยานฯ หรืออยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเกี่ยวข้องกับป่าชุมชน ถ้ามีการกระทำความผิดในการทำไม้จะต้องระบุฐานความผิดเข้าไปด้วย พบ.คุ้มครองสัตว์ป่า มีการเปรียบเทียบของตัวเก่าและตัวใหม่ ได้ปรับแก้ในรูปแบบเดียวกันหมด มีมาตราฐานความผิด มีบทลงโทษ ส่วน พบ. อุทยานฯ เดิมมี ๓๐ มาตรา อันใหม่มี ๖๕ มาตรา ได้ทำสรุปย่อลงมาในชุดที่สำคัญ ในเรื่องของการกระทำผิดบ่อย ๆ จะมี ๑๔ หัวข้อ ที่มีการสรุปข้อมูลและให้คณะกรรมการได้อ่านดูและตรวจสอบความถูกต้อง

นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : ประเด็นต่อมาคือ ต้องนำความรู้ไปแลกเปลี่ยนให้หน่วยงานภาคสนามทราบ ในองค์ความรู้ที่ ๑ จะเป็นเดือนสิงหาคม อยากให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร

นายณัฐพร ศรีพรหม นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ : ในองค์ความรู้ที่ ๒ นั้นได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปแล้วจะไม่มีการออกภาคสนาม โดยตามแผนที่ดำเนินการไปแล้ว เหลือ ๓ อย่าง ที่ยังไม่เสร็จ คือ ๑. การจัดทำคู่มืออยู่ระหว่างการเรียบเรียง คำนำ หน้าปก และแจ้งเวียนต่อไป อย่างช้าสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒. การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ ตามกำหนดต้องประชาสัมพันธ์ในเดือนมิถุนายน แต่ด้วยตัวเนื้อหาภายในของ Big data ที่ยังไม่เรียบร้อยจึงไม่สามารถนำออกไปประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ได้ ๓. สืบหาความพึงพอใจ ยังไม่มีการเปิดเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปเลยไม่สามารถทำการสำรวจความพึงพอใจได้ ดังนั้นถ้าประชาสัมพันธ์และทำขึ้นเว็บไซต์ได้คาดว่าจะทำการสำรวจความพึงพอใจได้ในลำดับต่อไป

นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : กำหนดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงานภาคสนาม ซึ่งโซนจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็น ๒ วัน ๒ พื้นที่ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานแห่งชาติ ที่อยู่ใกล้กัน รวมกันและบรรยายในที่เดียว ด้านโซนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ ให้ CEO นครรวมและบรรยายที่เดียว โซนจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร นครรวม ๑ วัน

บรรยายที่เดียวพร้อมตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเมื่อบรรยายแล้วเสร็จ มีคณะกรรมการท่านใด มีข้อเสนออื่นหรือไม่

นางขวัญจิตร โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ : แนะนำให้ทำเป็นคู่มือและหนังสือเวียนให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามนำไปสอนและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางคณะทำงานไม่ต้องลงพื้นที่ แต่ต้องมีหนังสือสั่งการประสานหน่วยงานภาคสนาม เนื่องจากว่าคณะทำงานฯ ได้จัดทำคู่มือออกมาแล้ว พร้อมกับแบบสอบถาม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาคสนามไปประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ และทำการประเมินพร้อมรูปถ่ายประกอบ และส่งกลับมาให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ ต่อไป ส่วนการนำเสนอประชุมประจำเดือน ให้ทำสแกน QR Code และทำเป็นเล่มแจกในที่ประชุมหรือถ่ายเอกสารแบบประเมินแจกในที่ประชุม และเก็บรวบรวมในวันที่ประชุมประจำเดือนต่อไป

นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : ตามที่คุณขวัญจิตร โสภิตชา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เสนอเนื่องจากอยู่ในช่วงมาตรการโควิด ๑๙ จึงไม่สามารถทำการจัดประชุมที่ต้องมีคนจำนวนมากมารวมกัน จึงแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมมีความเห็นให้ดำเนินการตามที่คุณขวัญจิตร โสภิตชา เสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องเพื่อพิจารณา

นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : ให้ทำเอกสารเป็นรูปเล่มและแจ้งให้หน่วยงานภาคสนามทราบ พร้อมแบบประเมินประมาณ ๓๐๐ ชุด แจ้งให้หัวหน้าภาคสนามนำไปเผยแพร่และส่งกลับมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนวันเวลาที่ส่งกลับจะแจ้งอีกครั้งภายหลัง มีคณะกรรมการท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ท่านประธานเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


นายประสงค์ สุวรรณโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ ประธาน : ขอนัดประชุมอีกครั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

สิ้นสุดการประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.


(นางสาวอัญญา ศรีกุล)

พนักงานพิทักษ์ป่า

ผู้บันทึก/ผู้รายงานการประชุม


(นายประสงค์ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เปรียบเทียบฐานความผิดและบทกำหนดโทษ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ	ข้อหาหรือฐานความผิด	บทกำหนดโทษ	หมายเหตุ
พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔	ทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต (ม. ๑๑)	จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๓๗/๓)	เว้นแต่ ไม้ที่ติดกรณีหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม้เป็นไม้หวงห้าม (ม.๓๗)
พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗	ทำไม้ เก็บเศษของป่า หรือกระทำการตัดยวประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ (ม. ๑๔)	จำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท (ม.๓๑วรรคหนึ่ง)	โทษจำคุกหนักกว่า พ.ร.บ.อื่นหากกระทำการผิดด้วยผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษจำคุกตาม พ.ร.บ.นี้ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด (ป.อ. ม. ๙๐)
พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒	เก็บหา นำออกใช้ กระทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นภายในอุทยานแห่งชาติ (ม. ๑๙(๒))	จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๔๒วรรคหนึ่ง)	

<p>พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>เก็บหนามออกใบกระทำได้โดยประการใดๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (ม. ๕๕ (๕))</p>	<p>จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)</p>	<p>พ.ร.บ. นี้เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองฯ ในเรื่องการกระทำผิดต่อสัตว์ป่า สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งมีโทษจำคุกเท่ากัน แต่โทษปรับตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองฯ หนักกว่า ลงโทษปรับหนักที่สุด (ป.อ. ม.๙๐)</p>
<p>พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>กันสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ขุดหาแร่ ล่า สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียสภาพป่าชุมชน (ม. ๖๓ (๒))</p>	<p>จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม. ๙๔ วรรคหนึ่ง)</p>	<p>พ.ร.บ. นี้เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองฯ ในเรื่องการกระทำผิดต่อสัตว์ป่า สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งมีโทษจำคุกเท่ากัน แต่โทษปรับตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองฯ หนักกว่า ลงโทษปรับหนักที่สุด (ป.อ. ม.๙๐)</p>

ภาพการประชุม

คณะกรรมการระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

